

ชื่อเรื่อง	การประเมินคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อ-สกุล นักศึกษา	วิโรจน์ เจริญธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิศร ยืนยง
หลักสูตร	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปี พ.ศ.	2567

### บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการประเมินคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2) เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามความคิดเห็นของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำแนกตาม เพศ อายุ และตำแหน่ง เป็นวิจัยเชิงปริมาณ กรอบแนวคิดใช้แนวคิดและทฤษฎีของ พูลสุข สังข์รุ่ง กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และค่าเอฟ

ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการประเมินคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยมาก ไปน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานในเชิงปริมาณงานและคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านการประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามความคิดเห็นของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ และอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามความคิดเห็นของบุคลากร ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนบุคลากรที่มีตำแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการออกแบบ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน

**คำสำคัญ** การประเมินคุณภาพ การออกแบบตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุภาครัฐ บุคลากร